


Số: 138/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất kinh doanh trong tình hình mới**



Ngày 30 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục và đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Công an. Về phía Tỉnh Bắc Giang có: Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và các đồng chí Thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của tỉnh Bắc Giang, ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến kết luận như sau:

1. Tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nhất là ở khu vực Đông Nam Á. Trong nước, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đã xuất hiện trở lại đợt dịch lây lan nguy hiểm hơn trong cộng đồng, trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh nơi tập trung hàng trăm ngàn công nhân. Theo báo cáo của Tỉnh, dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh, 04 khu công nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động (375 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, ước tính mỗi ngày giảm trên 2.000 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất công nghiệp; trên 140.000 lao động ngừng việc, đời sống sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn), có nguy cơ gây đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất quy mô lớn.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phòng chống dịch rất quyết liệt, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh. Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bắc Giang. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thường xuyên chỉ đạo cụ thể công tác phòng, chống dịch bệnh toàn diện, hiệu quả...

2. Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, ngày đêm cùng nhân dân khắc phục khó



khẩn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao lực lượng tuyến đầu: Y tế, Quốc phòng, Công an đã chủ động, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng, chống dịch tại Tỉnh; nỗ lực của Tỉnh trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm an toàn từng bước khôi phục sản xuất tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn phòng, chống dịch vừa qua, nhất là giai đoạn đầu. Tỉnh cần có tổng kết thực tiễn cách làm sáng tạo, hiệu quả, biện pháp linh hoạt để rút ra bài học, kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phòng chống dịch...

3. Mục tiêu cao nhất hiện nay trong phòng chống dịch là phải tập trung ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất có thể. Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, đồng thời phải có biện pháp phù hợp, hiệu quả bảo đảm không để đứt gãy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tại các doanh nghiệp trong các chuỗi sản xuất lớn.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi chưa có dịch và lúng túng, bị động, hoang mang, lo sợ, không nắm chắc, không đánh giá đúng tình hình khi có dịch. Tiếp tục thực hiện phương châm lấy tấn công là chủ yếu và theo tinh thần thần tốc hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa và thực hiện chiến lược tiêm phòng vắc xin, cụ thể:

- Thực hiện xét nghiệm nhanh, xét nghiệm chủ động tích cực hơn nữa nhằm phát hiện sớm nguồn bệnh, nhất là ở những địa bàn, khu vực đã khoanh vùng; kế thừa và phát huy kinh nghiệm xét nghiệm sàng lọc nhanh đã thực hiện có hiệu quả ở nhiều nơi.

- Thực hiện áp dụng bắt buộc các giải pháp công nghệ phục vụ kiểm soát dịch bệnh. Phát huy hiệu quả các giải pháp công nghệ đã triển khai.

- Quán triệt, nghiêm túc thực hiện giải pháp 5K. Tăng cường hoạt động của các Tổ phòng chống dịch Covid cộng đồng, trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị... tăng cường kiểm tra giám sát tại cơ sở.

- Khẩn trương tổ chức, triển khai hoàn thành tiêm số lượng vắc xin đã được Bộ Y tế phân bổ, đúng tiến độ. Đề mau chóng đưa công nhân trở lại sản xuất, Bộ Y tế rà soát để bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin, kịp thời bổ sung vắc xin cho tỉnh Bắc Giang. Đồng thời tỉnh Bắc Giang cần chủ động rà soát lại các kịch bản với nguyên tắc chống dịch để sản xuất và sản xuất phải chống dịch, trong đó doanh nghiệp, công nhân là chủ thể chính cùng sự quản lý giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác không để dịch bùng phát lại sau khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại, dù đã có vắc xin.

- Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng chủ động phối hợp với Tỉnh tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất theo phương châm 4 tại chỗ,



bảo đảm “phòng ngừa chủ động, tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

4. Về các kiến nghị của Tỉnh: Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, hỗ trợ tích cực cho tỉnh Bắc Giang, với tinh thần: “Bắc Giang đang nỗ lực phòng chống dịch vì cả nước, cả nước tích cực quan tâm, hỗ trợ vì Bắc Giang”.

- Bộ Y tế thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hỗ trợ tỉnh Bắc Giang nhanh, kịp thời về trang thiết bị, vật tư, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nêu tại Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2021.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương mua sắm các loại vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch Covid-19 trong điều kiện dịch bệnh cấp bách hiện nay.

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản các tỉnh đang bị dịch bệnh. Yêu cầu các địa phương không “ngăn sông, cấm chợ” đối với các phương tiện của các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh lưu thông khi đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định. Trên cơ sở danh sách các phương tiện vận chuyển do tỉnh Bắc Giang cung cấp, các địa phương tạo điều kiện ưu tiên “luồng xanh” cho hàng nông sản của Bắc Giang được tiêu thụ kịp thời.

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Bí thư Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường truyền thông, tuyên truyền bài bản, căn cơ, quảng bá sản phẩm nông sản, hoa quả của Tỉnh Bắc Giang.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: YT, CT, GTVT, QP, CA, TC, NNPTNN, TTTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT;
- các Vụ: TH, KGVX, KTTH, NN, NC;
- Lưu: VT, CN (2).THH 9

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Cao Lộc**